



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ(กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 หน้า 17 มูลค่าข่าว 543,690.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เคาต์ดาวน์ก็ห้ามทำร้าย

### เจ้าภาพเต็มร้อย รับทัพปัญญาชน ร่วมชิงชัย430ทอง

มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพหลักการจัดการ  
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 45 นับถอยหลัง ★ มีต่อหน้า 24

**เคาต์ดาวน์** ☆ ต่อจากหน้า 17  
เคาต์ดาวน์เข้าสู่ขบวนกลลัญญ์เกมส์ พร้อมรับทัพ  
นักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 37 ชนิดกีฬา  
ชิงชัย 430 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.นี้  
จับมือธรรมศาสตร์ และ มศว เป็นเจ้าภาพร่วม

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.สุภัทฯ จำปาทอง  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.วิจิต  
ลนิงสุโขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม  
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. พร้อมด้วย รศ.ดร.  
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลัก และ  
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการ  
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.โอฬาร  
พรหมมาลิจิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ เจ้าภาพร่วมและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว  
ความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"  
ดร.สุภัทฯ จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรม  
สำคัญประการหนึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ศักยภาพนิสิตนักศึกษาในด้านกีฬาและสุขภาพ ของ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้  
นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝน พัฒนาและเข้าร่วมแข่งขัน  
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดี  
ระหว่างกัน ในภาพรวมทั้งแผนของการจัดการแข่งขัน  
กีฬาปัญญาชนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ มีทิศทางไปใน  
ทางที่ดี เยาวชนและมีความก้าวหน้าใจ ใต้เห็นการ  
เริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันเจ้าภาพทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

อย่างสมัครสมานสามัคคี มีศักยภาพ จนเกิดความ  
พร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  
นับเป็นประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขันกีฬามหา  
วิทยาลัยที่บูรณาการร่วมกันในการจัดการแข่งขัน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.  
ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันฯ  
"ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี  
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันฯ  
ระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.นี้ พร้อมเจ้าภาพร่วมอีก  
2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นครั้งแรก  
ในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหา  
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันบูรณาการ  
และแสดงศักยภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขัน  
มหกรรมกีฬาปัญญาชนอันยิ่งใหญ่ ที่ใช้กิจกรรม  
กีฬาและความสามารถเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์  
ระหว่างนิสิตศึกษาและบุคลากรของแต่ละสถาบัน  
ที่จะทำให้อทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งกีฬา  
และจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักกีฬาในการ  
ก้าวสู่เส้นทางสายกีฬาสื่อไป

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 12 สถาบัน  
เข้าร่วมชิงชัย 37 ชนิดกีฬา รวม 430 เหรียญทอง  
ทั้งกีฬาบังคับ กีฬาสาธิต กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทย  
พร้อมด้วยกีฬาสาธิต นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มทร.  
ธัญบุรี มีโอกาสต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง  
ทั้งหมดทั่วประเทศในครั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วม  
แสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้

โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันภายใต้แนวคิดนวัตกรรม  
กีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย แฉวยพบ  
กันที่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ขณะที่เจ้าภาพร่วม ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล  
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(มธ.) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
ในครั้งนี้ ทางมธ.ศูนย์วิจัยกีฬามีความพร้อมความพร้อม  
ทั้งในด้านสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา การคมนาคม  
บุคลากรที่มีประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาใน  
ระดับนานาชาติหลายครั้งในเรื่องความพร้อมของสนาม  
กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนั้น ได้ทุ่มงบในการปรับปรุง  
ซ่อมแซม จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อให้สนามกีฬา  
ของ มธ.อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมรองรับการ  
แข่งขันในครั้งนี้ โดยกีฬาที่มีการแข่งขันที่สนามกีฬา  
มธ.ศูนย์วิจัยกีฬา คือ วอลเลย์บอล แบดมินตัน  
ฟุตซอล คานสากด มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย  
สมัครเล่น รักบี้ ฟุตบอล ปีนหน้าผา ขอฟุตบอล และ  
กีฬาสาธิตจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ แบดมินตัน 3  
คน และเอ็กซ์ตรีม รวม 12 ชนิดกีฬาการแข่งขันกีฬา  
ในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงศักยภาพของชาวอุดมศึกษา  
ที่ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็น  
นักกีฬาของนักศึกษา จากทุกสถาบันที่ร่วมการแข่งขัน  
แสดงผลงกรณ์ใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน

รศ.นพ.โอฬาร พรหมมาลิจิต รองอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าภาพร่วม  
อีกทั้งมหาวิทยาลัยกล่าวว่า มศวมีความยินดีเป็น  
อย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฯ  
และรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่  
กอล์ฟ ยิงปืน เรือพาย และแฮนด์บอล โดยกีฬา  
กอล์ฟจัดที่สนามเขาชะโงก กอล์ฟ แอนด์ คันทรี  
คลับ จ.นครนายก ส่วนการแข่งขันยิงปืนจัดที่สนาม  
กีฬาอินทนิล การกีฬาแห่งประเทศไทย สหพันธ์เรือพาย  
จัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬา จ.นครนายก และกีฬา  
แฮนด์บอลจัดที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต  
กรุงเทพมหานคร และขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬา  
จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ